
ระเบียบวาระการประชุม 
แกนน าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ครั้งที่    ๒/๒๕๕๒ 
วันพุธที่   ๙  กันยายน  ๒๕๕๒     เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ   ห้องประชุมเล็ก  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  -------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่   ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ระเบียบวาระที่  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓    การเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

รานงานการประชุม 
แกนน าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ครั้งที่    ๒/๒๕๕๒ 
วันพุธที่   ๙  กันยายน  ๒๕๕๒     เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ   ห้องประชุมเล็ก  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  -------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประธาน  
๒. ผศ.สมบูรณ์ คุปตภากร ศิษย์เก่า  
๓. ผศ.สนอง สุวรรณวงศ์ ศิษย์เก่า  
๔. นางสายพิณ ภูมิระวิ ศิษย์เก่า  
๕. นายสมใจ ทิพรัตน์ ศิษย์เก่า  
๖. นายสมใจ อุบล ศิษย์เก่า  
๗. นายวิทยา นางาม  ศิษย์เก่า 
๘. ผศ.นิรัตน์ จรจิตร ศิษย์เก่า  
๙. นายชอบ บุญช่วย ศิษย์เก่า  
๑๐. นายสัญญา ณ  พิบูลย์ ศิษย์เก่า  
๑๑. นายจรูญ ลมุล ศิษย์เก่า  
๑๒. ผศ.สุชา ไอยราพงศ์  ศิษย์เก่า 
๑๓. พลตรีบุญส่ง ก าภู ศิษย์เก่า  
๑๔. นายประสพ พุทธชาติ ศิษย์เก่า  
๑๕. นายนิพนธ์ ธรรมชาติ ศิษย์เก่า  
๑๖. นายเชาวน์ เพ็ญสมบูรณ์ ศิษย์เก่า  
๑๗. นายเชวง เพชรพันธ์ ศิษย์เก่า  
๑๘. นายเธียรพงศ์ ไล่กสิกรรม ศิษย์เก่า  
๑๙. นายสัมพันธ์ เส้งนุ้ย ศิษย์เก่า  
๒๐. ผศ.วรงค์ ฤกษ์รุจิพิมล ศิษย์เก่า  
๒๑. รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย ศิษย์เก่า  
๒๒. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี ศิษย์เก่า  
๒๓. นายประโยชน์ จันทรโชติ ศิษย์เก่า  



๓ 

๒๔. นายควง เล็กสุทธิ์ ศิษย์เก่า  
๒๕. ผศ.ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์ ศิษย์เก่า  
๒๖. ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ ศิษย์เก่า  

เร่ิมประชุม  เวลา    ๑๓.๒๐    น. 
 ประธานกล่าวต้อนรับแกนน าศิษย์เก่า  แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
๑. ปีนี้เป็นที่มหาวิทยาลัยด าเนินการมาครบ  ๙๐ ปี จะท าบุญใหญ่ในมหาวิทยาลัย 
๒. การสร้างสมาคมศิษย์เก่าน่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. มหาวิทยาลัยมีอายุครบ ๙๐ ปี แต่การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่ายังไม่เข้มแข็ง  จึงได้เชิญ  

แกนน าศิษย์เก่ามาประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒  เพื่อเตรียมการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า  ที่ประชุม
เสนอให้ด าเนินการตามข้อบังคับของสมาคม  จึงต้องมีการประชุมครั้งที่  ๒  เพื่อเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   รับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่  ๓   การเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ประธานให้ที่ประชุมเลือกประธานด าเนินการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า  
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก  ผศ.สนอง  สุวรรณวงศ์  เป็นประธาน  

 ผศ.สนอง  สุวรรณวงศ์  ประธานด าเนินการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า    กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม  
และกล่าวถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ตามล าดับ  คือ  นายช านาญ  บุญศรี  ผศ.สนอง  สุวรรณวงศ์  
นายสุทัศน์  เรืองศรี   และนายสมนึก  มีแสง 
 ส่วนการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่านั้น  หากผู้ใดได้รับเลือกแล้ว  ต้องรับมอบงานจากนายกสมาคม  
คนเก่า  ซึ่งการส่งมอบงานท าได้ ๒ วิธี คือ นายกสมาคมคนเก่าส่งมอบให้กับนายกสมาคมคนใหม่ โดยมีสักขี
พยาน  หรือนายกสมาคมคนเก่าส่งมอบงานผ่านอธิการบดี 
 ประธานแจ้งว่าจะขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า  หลังจากนั้น
จะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์   แล้วที่ประชุมจึงพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสมาคม
ศิษย์เก่าต่อไป 



๔ 

 นายชอบ  บุญช่วย  ได้เสนอชื่อ  ผศ.นิรัตน์ จรจิตร  ให้ด ารงต าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  ที่ประชุมรับรองการเสนอชื่อ  และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุม  
ลงมติเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าโดยการยกมือ   
  มติท่ีประชุม  ผู้เข้าประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.นิรัตน์  จรจิตร  เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ต่อจากนั้นประธานเชิญ  ผศ.นิรัตน์  จรจิตร  กล่าวกับแกนน าศิษย์เก่า ผศ.นิรัตน์ จรจิตร  กล่าวขอบคุณ
และกล่าวถึงแนวทางในการด าเนินงานของสมาคมโดยสังเขป  พร้อมกับกล่าวว่าหากขอเชิญศิษย์เก่าท่านใด
ช่วยงานก็ขออย่าได้ปฏิเสธ  เพราะจะได้ช่วยกันท างานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม 
 ประธานด าเนินการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า  กล่าวแสดงความยินดีกับผศ.นิรัตน์ จรจิตร   
นายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่  และกล่าวขอบคุณอธิการบดี ที่ตั้งใจส่งเสริมให้การด าเนินการของสมาคมศิษย์เก่า
มีความเข้มแข็ง  ทั้งขอบคุณแกนน าศิษย์เก่าทุกคน  ที่พร้อมใจกันมาเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นที่เรียบร้อย   
และท าให้การท าหน้าที่ประธานด าเนินการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยด้วย 

 อธิการบดี  ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ  กล่าวขอบคุณประธานด าเนินการเลือกสมาคมศิษย์เก่า ขอบคุณ
และแสดงความชื่นชมยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่า ผศ.นิรัตน์  จรจิตร  จากนั้นได้ขอให้แกนน าศิษย์เก่าพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า  สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ข้อบังคับของสมาคมเก่าเกินไป  ควรจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
๒. ผศ.ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี  แจ้ง  เร่ืองเงินของสมาคมที่เหลืออยู่ตั้งแต่สมัยที่ ผศ.นิรัตน์  จรจิตร   

เป็นอธิการบดี  และพลตรีบุญส่ง  ก าภู  เป็นประธานจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔   เงินจ านวน
ดังกล่าวยังคงมีอยู่ไม่ได้น าไปใช้จ่ายใดๆ   ส่วนการจัดงานเฉลิมฉลองการย่างเข้าสู่ปีที่  ๙๐   ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  นั้น  มีเงินเหลืออยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาท 

๓. มีผู้เสนอแนะว่า  ต่อไปอาจมีการจูงใจศิษย์เก่า  โดยให้สิทธิใช้บัตรลดราคาส าหรับการมาใช้บริการ
สระว่ายน้ า หรือการเข้าพักที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (สงขลาพาเลซ)  หรืออ่ืนๆ 

๔. แกนน าศิษย์เก่าทุกคนปวารณาตัวยินดีช่วยเหลือการด าเนินงานของสมาคม 

อธิการบดี ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ  กล่าวขอบคุณแกนน าศิษย์เก่า  และกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุม    ๑๖.๐๐    น. 
 
 

(ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิชย์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 


